

## Đàm Thoại Căn Bản Về Đức Tin:

### 4 – Phát Triển Mối Quan Hệ Của Bạn Với Chúa

**Những phẩm chất mà bạn đánh giá cao nhất trong một người bạn là gì?**

**Bạn làm quen với một người như thế nào để nhận ra những điều đó?**

---

## Nền Tảng Của Một Mối Quan Hệ Lành Mạnh

---

Mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên **kiến thức, sự tin tưởng** và **sự giao tiếp**. Sẽ vô cùng viên mãn khi đạt đến một điểm trong mối quan hệ mà ai đó hiểu rõ về bạn (cả mặt tốt và mặt xấu), và yêu bạn vô điều kiện, đồng thời cam kết giúp bạn phát triển. Khi bạn đầu tư để hiểu rõ hơn về ai đó, bạn sẽ khám phá ra tính cách của họ, có thể trân trọng con người của họ và đánh giá cao sự hiện diện của họ trong cuộc sống của bạn. Bạn nhận ra họ là người mà bạn có thể tin tưởng.

Đọc **Thi-thiên 139** và **56**

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò-xét tôi, và biết tôi.

Chúa biết khi tôi ng ồi, lúc tôi đứng dậy;  
Từ xa Chúa hiểu-biết ý-tưởng tôi.  
Chúa xét-nét nẻo-đàng và sự nằm-ngủ tôi,  
Quen-biết các đường-lối tôi.

Thi Thiên 139:1-3

([Đọc thêm](#))

TNgày nào tôi kêu-c ầu, các kẻ thù-nghịch tôi sẽ  
thối lại sau;

Tôi biết đi ầu đó, vì Đức Chúa Trời binh-vực tôi

...

Tôi đã để lòng tin-cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ  
chẳng sợ chi;

Người đời sẽ làm chi tôi?

Thi Thiên 56:9,11

([Đọc thêm](#))

Bạn nghĩ điều gì đã khiến mối quan hệ của Đa-vít với  
Đức Chúa Trời trở nên bền chặt như vậy?

Chúa biết và yêu thương bạn, và Ngài mời gọi bạn  
khám phá ra Ngài là ai.

Đọc **Thi-thiên 34:8**

Khá nểm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành  
dường bao! Phước cho người nào nung-nấu  
mình nơi Ngài!

Thi Thiên 34:8

([Đọc thêm](#))

*Một số điều bạn có thể làm để bắt đầu biết Chúa rõ hơn là gì?*

Sự giao tiếp giữa bạn và Chúa rất cần thiết để xây dựng một mối quan hệ cá nhân thân thiết.

Mối quan hệ của Môi-se với Đức Chúa Trời được mô tả như thế nào trong **Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11**?

**Đức Giê-hô-va đối-diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn-hữu mình.**

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11

([Đọc thêm](#))



Bạn có thể giao tiếp với Chúa theo hai cách: lắng nghe những suy nghĩ của Ngài và chia sẻ những suy nghĩ của bạn với Ngài.

Khi bạn chia sẻ tấm lòng của mình với Ngài và biết Ngài, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy Chúa là ai, Ngài tích cực tham gia vào cuộc sống của bạn như thế nào và biết rằng bạn có thể hoàn toàn tin cậy nơi Ngài.

Ngoài việc trò chuyện với Chúa trong ngày, một cách tuyệt vời để phát triển mối quan hệ của bạn với Chúa là dành thời gian hàng ngày cho mục đích này như Chúa

Giê-xu đã làm trong **Mác 1:35**. Trong “Thời gian tĩnh lặng” này, bạn có thể đọc Kinh Thánh, nói chuyện với Chúa qua lời cầu nguyện và thu nhận quan điểm của Chúa về các tình huống trong cuộc sống của bạn.

**Sáng hôm sau, trời còn mờ-mờ, Ngài chò dậy, bước ra, đi vào nơi vắng-vẻ, và cầu nguyện tại đó.**

Mác 1:35

([Đọc thêm](#))

*Khi nào và ở đâu bạn nghĩ mình có thể “trốn đi” để ở với Chúa?*

---

## Nhận Biết Đức Chúa Trời Qua Lời Chúa

---

Kinh Thánh kể câu chuyện về việc Chúa mong muốn mời gọi mọi người vào mối quan hệ với Ngài. Nó ghi lại những suy nghĩ, lời nói và hành động của Ngài trong nhiều nền văn hóa khác nhau, qua nhiều thế kỷ. Nó kể lại những tình huống với những người có thật giúp bạn hiểu được tấm lòng của Chúa và xem cách những người khác đã chọn đi theo hoặc không đi theo sự chỉ dẫn của Ngài.

Dear \_\_\_\_\_,

*I know what you are going through  
right now.*

*This is what I want to say to your  
heart...*

*Here is how I want to help you and  
make a difference in your life...*

*Your loving Heavenly Father*

Kinh Thánh cũng là thông điệp của Chúa gửi đến cá nhân mỗi người trong chúng ta. Qua Thần Linh của Ngài, Đức Chúa Trời dùng lời nói với những tình huống cụ thể trong cuộc sống của bạn và bảo đảm với bạn về sự cam kết của Ngài để yêu thương bạn và giúp bạn đi theo Ngài.

Trong **Thi-Thiên 119:105** Lời Đức Chúa Trời sử dụng hình ảnh nào?

**Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,  
Ánh sáng cho đường-lối tôi.**

Thi-Thiên 119:105

(Đọc thêm)

*Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu mỗi ngày bạn nhận được một bức thư như thế này từ Chúa?*

**II Ti-mô-thê 3:16-17** mô tả cách Kinh Thánh chuẩn bị cho chúng ta vào đời. Nó dạy chúng ta quan điểm của Đức Chúa Trời (**sự dạy dỗ**), chỉ ra khi chúng ta không theo đường lối của Ngài (**sự khiển trách**), chỉ cho chúng ta cách thay đổi cuộc sống của mình (**sự điều chỉnh**), và cho chúng ta những hướng dẫn thiết thực (**sự huấn luyện**) để sống một cuộc sống làm hài lòng Chúa và chúc phúc những người xung quanh chúng ta.

Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn. Có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành.

II Ti-Mô-Thê 3:16-17

[\(Đọc thêm\)](#)

*Bạn có thể nghĩ ra điều gì bạn học được từ Kinh Thánh đã ảnh hưởng đến đời sống bạn không?*

---

## Bắt Đầu Từ Đâu Trong Lời Chúa

---

Khi bạn đọc một đoạn Kinh Thánh, hãy dành thời gian cho các bước sau đây. Cố gắng trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn phát triển mối quan hệ với Chúa.

**CẦU NGUYỆN** – Xin Chúa giúp bạn hiểu lẽ thật của Ngài qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

**KHÁM PHÁ** – Hãy xem Lời Chúa nói gì.

*Làm thế nào để tôi tóm tắt điều này hoặc nói nó theo cách khác?*

**LẮNG NGHE** – Hãy để Chúa nói chuyện với trái tim bạn qua những lời này.

*Điều này truyền đạt cho tôi điều gì từ Chúa hoặc về Chúa và quan điểm của Ngài?*

**HỒI ĐÁP** – Đáp lại những gì Chúa đã nói.

*Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào?*

*Tôi muốn phản ứng với nó ra sao?*

*Tôi có cần tin tưởng, thay đổi hoặc làm điều gì đó để đáp lại không?*

**CHIA SẺ** – Chia sẻ những gì bạn đã học được để giúp đỡ người khác trong cuộc sống của bạn.

*Tôi có thể chia sẻ lẽ thật mà tôi đã học được với ai?*



Bây giờ hãy thử các bước này với

**Ma-thi-ơ 7:24-27** trong Kinh Thánh của riêng bạn.

"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn-ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều."

Ma-thi-ơ 7:24-27

(Đọc thêm)

*Dựa trên đoạn văn này, việc đọc và hồi đáp Lời Chúa có ảnh hưởng đến đời sống bạn như thế nào*



---

# Chia Sẻ Cuộc Sống Của Bạn với Chúa Qua Cầu Nguyện

---

Thật là một đặc ân lớn cho chúng ta khi có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của Vũ Trụ. Các câu trong **Giê-rê-mi**, **Ê-sai** và **Thi-thiên** cho chúng ta biết Ngài muốn lắng nghe. Cầu nguyện đơn giản là trò chuyện với Chúa bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, nói lớn hay thầm lặng, với người khác hay một mình.

Dưới đây là sáu điều bạn có thể làm để xây dựng mối quan hệ của mình với Chúa thông qua cầu nguyện:

**Khen Ngợi** – Bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của bạn đối với Chúa là ai.

**Chia Sẻ** – Chia sẻ những suy nghĩ, hy vọng, niềm vui, mối lo ngại, sợ hãi và lo lắng của bạn với Ngài.

**Thỉnh Cầu** – Hãy cầu xin sự giúp đỡ của Ngài trong những tình huống mà bạn gặp phải, hoặc cho những người xung quanh bạn.

**Xưng Tội** – Tìm kiếm sự hòa giải khi bạn làm ô danh Chúa bằng cách coi thường ý muốn của Ngài.

**Tạ Ơn** – Tạ ơn Ngài về những điều cụ thể mà Ngài đã làm cho bạn và những người khác.

**Lắng Nghe** – Hãy yên lặng và để Thần Linh của Ngài nói chuyện với trái tim bạn.

Hãy kêu-cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho người những việc lớn và khó, là những việc người chưa từng biết.

Giê-Rê-Mi 33:3

([Đọc thêm](#))

Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu-cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.

Ê-Sai 65:24

([Đọc thêm](#))

Hỡi bá-tánh, khá nhờ-cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương-náu của chúng ta.

Thi-Thiên 62:8

([Đọc thêm](#))

---

## Tóm tắt suy nghĩ của bạn về chủ đề này:

---

*Bạn muốn theo đuổi những bước nào để hiểu biết Chúa nhiều hơn?*

*Bạn có thể làm gì trong tuần này để giúp người khác hiểu biết Ngài nhiều hơn?*

Cố gắng dành “Thời gian Tĩnh lặng” mỗi ngày để tập nhận biết Chúa qua Lời Ngài và cầu nguyện. Sử dụng phương pháp trên để đọc các đoạn văn dưới đây và sử dụng một hoặc nhiều kiểu cầu nguyện. Hãy nhớ thường xuyên xem lại những câu bạn đã biết và tiếp tục ghi nhớ những câu mới.

---

Tôi sẽ chúc-tụng Đức Giê-hô-va luôn,  
Sự khen-ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.  
Linh-hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va,  
Những người hiên-từ sẽ nghe, và vui-mừng.  
Hãy cùng tôi tôn-trọng Đức Giê-hô-va,  
Chúng ta hãy cùng nhau tôn-cao danh của  
Ngài.

Tôi đã tìm-cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi,  
Giải-cứu tôi khỏi các đi-ều sợ-hãi.  
Chúng ngửa-trông Chúa thì được chói sáng,  
Mặt họ chẳng hề bị hổ-thẹn.  
Kẻ khốn-cùng này có kêu-cầu, Đức Giê-hô-va  
bèn nhậm lời người,  
Giải-cứu người khỏi các đi-ều gian-truân.  
Thiên-sứ Đức Giê-hô-va đứng lại chung-quanh  
những kẻ kính-sợ Ngài,  
Và giải-cứu họ.

Khá nểm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành  
dường bao!  
Phước cho người nào nương-náu mình nơi  
Ngài!

Thi-Thiên 34:1-8

[\(Đọc thêm\)](#)

Ấy là vì có đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, tôi cầu-xin Ngài tùy sự giàu-có vinh-hiển Ngài khiến anh em được quy-ên-phép bởi Thánh-Linh mà nên mạnh-mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng Christ nhân đức-tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đắm rể vững nên trong sự yêu-thương, được hiệp cùng các thánh-đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu-thương của Đấng Christ, là sự trỗi hơn mọi sự thông-biết, hầu cho anh em được đẩy-dẫn mọi sự dư-dật của Đức Chúa Trời. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quy-ên-lực cảm-động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô-cùng mọi việc chúng ta cầu-xin hoặc suy-tưởng, nguyện Ngài được vinh-hiển trong Hội-thánh, và trong Đức Chúa Jê-sus-Christ, trải các thời-đại, đời đời vô-cùng! A-men.

Ê-Phê-Sô 3:14-21

[\(Đọc thêm\)](#)

Hãy vui-mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui-mừng đi.

Phi-Líp 4:4

[\(Đọc thêm\)](#)

Này là lời truy-ên-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truy-ên-lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa-dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi đi-ệu gian-ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

Hỡi con-cái bé mọn ta, ta viết cho các con những đi-ều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Đấng công-bình. Ấy chính Ngài làm của-lễ chuộc tội-lỗi chúng ta, không những vì tội-lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian nữa.

I Giăng 1:5-2:2

([Đọc thêm](#))

Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu-nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy-dẫy sự hiểu-biết về ý-muốn của Ngài, với mọi thứ khôn-ngoaan và hiểu-biết thiêng-liêng nữa, hầu cho anh em ăn-ở cách xứng-đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu-biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền-phép vinh-hiển Ngài, được có sức-mạnh mọi bề để nhin-nhục vui-vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ-nghiệp của các thánh trong sự sáng-láng.

Cô-Lô-Se 1:9-12

[\(Đọc thêm\)](#)

Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa-dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rõ thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật-pháp trọn- vẹn, là luật-pháp về sự tự-do, lại bên lòng suy-gẫm lấy, chẳng phải nghe rõ quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép-tác nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phúc trong sự mình vâng lời.

Gia-Cơ 1:22-25

[\(Đọc thêm\)](#)